

“เราต้องการกันและกันในงานรับใช้...”

ศจ.ยุทธศักดิ์ ศิริกุล

กรรมการบริหาร และกรรมการอำนวยการ สคท.

ผู้อำนวยการ Thailand Campus Crusade

ศิษยาภิบาล คริสตจักรมหาพร รังสิต

แบ่งปันประสบการณ์

คราวนั้นวันหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงสั่งสอนอยู่ มีพวกฟาริสีและพวกบาริเยนนั่งอยู่ด้วยเป็นผู้มาจากทุกหมู่บ้านในแคว้นกาลิลี แคว้นยูเดียและจากกรุงเยรูซาเล็ม ฤทธิ์เดชของพระเป็นเจ้าก็อยู่ในพระองค์ เพื่อจะรักษาเขาให้หายโรคและดูแลดี มีผู้ห้ามคนง่อยคนหนึ่งนอนบนที่นอนและเขาหาช่องที่จะหามคนง่อยนั้นเข้ามาวางลงตรงพระพักตร์ของพระองค์ เมื่อหาช่องเอาเข้ามาไม่ได้เพราะคนมาก เขาจึงขึ้นไปบนคานฟ้าหลังคาศึก หย่อนคนง่อยลงมาตั้งที่นอน ตามช่องกระเบื้องตรงกลางหมู่คน ต่อพระพักตร์พระเยซูเมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่า “บุตรเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว” (ลูกา 5:17-20)

ศจ.ยุทธศักดิ์ ศิริกุล แบ่งปันประสบการณ์จากการรับใช้พระเจ้า ซึ่งเริ่มต้นจากงานเล็กน้อย จนกระทั่งงานขยายตัว พร้อม ๆ ไปด้วยความเชื่อที่เพิ่มพูนขึ้น ขณะเดียวกันยังได้เห็นว่าในงานรับใช้ เราต่างต้องการซึ่งกันและกัน ยิ่งเกี่ยวข้องกัน (connect) การรับใช้ที่ยึดแน่น (impact) และมีพลัง (power)

พระกิตติคุณลูกา 5:17 ช่วยให้เรามองเห็นชัดเจนในการร่วมงานกันของคนทั้งสี่ที่ช่วยกันหามคนง่อยมาหาพระเยซู **ศจ.ยุทธศักดิ์ ศิริกุล** กล่าวว่า คนทั้งสี่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน ทำสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครทำมาก่อน เมื่อการเข้าไปในบ้านทางประตูมีอุปสรรค พวกเขาเรือ่หลังคา และหามคนง่อยเข้าทางใหม่ ในการหามคนง่อยนั้น แต่ละคนมีภาระความรับผิดชอบคนละมุม แต่มุ่งสู่ทิศทางเดียวกัน เราจึงพบว่า พระเจ้าให้เราในสิ่งที่เป็นความจำเป็นสำหรับแต่ละคนอย่างเพียงพอที่เราจะรับผิดชอบงานของพระองค์ แม้จะอยู่กันคนละมุม “..ฉะนั้นการที่เราจะให้คน 60 ล้านในทุกจังหวัด ได้ยินพระกิตติคุณ มีโรงงานเล็กน้อย แต่ถ้าวางกัน ก็มีพลัง มีศักยภาพที่จะสำเร็จได้”

จากการที่รับผิดชอบงานของ สคท. ในฐานะกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์และปรับโครงสร้าง นำสู่การคิดใหม่-ทำใหม่ **ศจ.ยุทธศักดิ์** ให้ข้อคิดว่า แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่

เคยทำมาก่อน เมื่อก้าวลงเรือลำเดียวกัน ต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว มุ่งสู่แม่น้ำที่ไหลไปในทิศทางเดียวกัน
เรา่อมจะได้เห็นการอัศจรรย์ที่เป็นของพระเจ้า

“สี่คนที่ช่วยกันหามคนละมุม พบอุปสรรค ไม่สามารถพาคนง่อยเข้าทางประตูได้ ที่นั่นมีผู้คน
เบียดเสียดกันมากมาย จึงหาช่องที่จะหามคนง่อยมาวางตรงหน้าพระเยซู พวกเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
ช่วยกันหรือหลังคาอุปสรรคทำให้เราพบสิ่งที่ทำทลาย ทำให้ฉลาด มีใจกล้าหาญ พวกเขาพบหนทางที่จะ
แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค และพระเยซูได้เห็นความเชื่อของคนทั้งสี่ ผู้คนที่มาเบียดเสียดแน่นขนัดได้
มองเห็นความกล้าหาญของพวกเขา ที่ยอมลงทุนและทำงานด้วยกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว “..ถ้าเรา
ต้องการเห็นการอัศจรรย์ เราต้องทำงานที่ไม่เหมือนเดิม ต้องเต็มใจที่จะทำงานด้วยกันแม้ว่าสิ่งที่จะทำ
นั้นไม่คุ้นเคยแต่เมื่อเราไปในทิศทางเดียวกันเรา...ยอมให้แผ่นดินของพระเจ้าสำคัญกว่าคริสตจักรของ
ข้าพเจ้า เราก็จะ“ได้เห็นสิ่งยิ่งใหญ่”

ที่มา : พระคริสตธรรมปริบทปี สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 55 ฉบับที่ 298 พฤษภาคม – มิถุนายน
2004, หน้า 5.